



การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่นายสุพล ฟองงาม และนายสันติ กิระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายสุพล ฟองงาม และนายสันติ กิระนันท์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) นั้น ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 (2) คือ นายชวน ชูจันทร์ ลำดับที่ 23 แทน นายสุพล ฟองงาม และนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ลำดับที่ 25 แทน นายสันติ กิระนันท์

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่

ตามที่ได้มีประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย นายชวน ชูจันทร์ และนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุม ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ คือ 475 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 238 คน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยตลอดมา และขอชื่นชมว่าทำหน้าที่ได้ดีเป็นอย่างยิ่งจนทำให้มีความมั่นใจต่อมาตรฐานในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งหากเกิดโรคระบาดขึ้นอีกในอนาคตก็เชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับโรคต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้กลายพันธุ์จนทำให้ประชาชนไม่สามารถเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ได้อย่างที่ตั้งใจ อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดโดยง่าย ประกอบกับในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอาการไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์อื่น ๆ จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของคนไทยในปี 2565 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2564 รัฐบาลได้แถลงว่าจะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีกจำนวน 120 ล้านโดส เพื่อดูแลชีวิตของประชาชน โดยก่อนหน้านี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 110 ล้านโดส ประกอบด้วย วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 60 ล้านโดส วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 40 ล้านโดส วัคซีนเข็มที่ 3 ประมาณ 10 กว่าล้านโดส และอีกจำนวนหนึ่งได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว จึงขอสอบถามถึงการฉีดวัคซีนจำนวน 120 ล้านโดสว่า ประกอบด้วยวัคซีนอะไรบ้าง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งความคืบหน้าของงานวิจัยและการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผลิตวัคซีน mRNA ได้หรือไม่ เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต ตลอดจนการผลิตยาเพื่อรักษาโรคโควิด-19 นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปีนั้น ได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วหรือไม่ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง เด็ก และสถาบันการศึกษาอย่างไร

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำลังประชุมเพื่อพิจารณาปรับมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์พื้นที่สีส้มจาก 69 จังหวัด เป็น 44 จังหวัด พื้นที่สีเหลืองประมาณ 20 กว่าจังหวัด และให้คงพื้นที่สีฟ้าไว้ 18 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว รวมทั้งการพิจารณาเกณฑ์กลับมาใช้ระบบ Test and GO เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนมาตรการในการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ ที่ผ่านมานอกจากจะมีการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดในแต่ละพื้นที่ที่ยังเป็นเกราะป้องกันควบคุมกันไป ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตาม สำหรับการสั่งซื้อวัคซีนนั้น สถานการณ์ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมดจำนวน 110.7 ล้านโดส ประกอบด้วย วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 51.9 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 72.1 วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 47.8 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 66.4 วัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 11 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 15.3 สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม 2565 จำนวน 9.3 ล้านโดส ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มกราคม 2565 จำนวน 6.3 ล้านโดส ส่วนแผนการจัดซื้อวัคซีนในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส ประกอบด้วย วัคซีนโควิดแอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) จำนวน 60 ล้านโดส และวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 30 ล้านโดส โดยเปลี่ยนมาเป็นวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ซึ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 26 มกราคม 2565 และจะเริ่มฉีดให้กับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และยังมีวัคซีนโนวาแวกซ์ (Novavax) อีกจำนวน 30 ล้านโดส

สำหรับการผลิตวัคซีนภายในประเทศนั้น ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยการให้ทุนหน่วยงานต่าง ๆ ไปทำการวิจัย อย่างไรก็ตาม การวิจัยและผลิตวัคซีนเป็นงานด้านวิชาการที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการทดลองและต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วย โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดลองเฟสที่ 2 ส่วนมาตรการสำหรับสถาบันการศึกษานั้น มีการวางมาตรการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว และมีการเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่แล้ว และขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าหากมีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จะสามารถจับวิกฤตโควิด-19 ภายในประเทศไทยได้ในเวลาอันใกล้

1.1.2 กระทู้ถาม โดย นายจรัส คุ้มไข่น้ำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

สอบถามเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพสูงในขณะที่สินค้ามีราคาแพง โดยพี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งโรคโควิด-19 และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพที่สูงซึ่งสวนทางกับค่าจ้างแรงงานที่ยังคงเท่าเดิม ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จนต้องไปกู้เงินนอกระบบและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดมา ทั้งนี้ รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนอย่างไร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงนั้น ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ต้องยอมรับว่าค่าระวางเรือซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนที่ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องมีราคาสูงขึ้นตามสภาวะต้นทุนทางการค้า ส่วนสินค้าอุปโภคและบริโภคก็มีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาการส่งเสริมการขายซึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้า โดยในช่วงที่มีความต้องการสูงราคาก็จะสูงขึ้นตาม แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการควบคุมราคาสินค้าอยู่ในส่วนของสินค้าทางการเกษตรนั้น ราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาลและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ เช่น น้ำท่วม หรือภัยแล้ง เป็นต้น สำหรับแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนั้น จะมีการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค โดยขอความร่วมมือและตรึงราคาจำหน่าย อาทิ ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ เนื้อสุกร ซึ่งได้มีการกำหนดราคาสินค้าควบคุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 กำหนดราคาสินค้าสุกรและเนื้อสุกร และมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 กำหนดให้สินค้าไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม อีกทั้งยังมีการจัดสายตรวจออกติดตามสถานการณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีสายด่วนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำหรับในส่วนของคุณค่าจ้างแรงงานนั้น แรงงานขั้นต่ำส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือและทักษะ ส่วนแรงงานพี่น้องชาวไทยนั้นเป็นผู้มีฝีมือและทักษะซึ่งจะมีรายได้มากกว่าปกติ โดยค่าจ้างแรงงานนั้นจะมีไตรภาคี 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง ทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และราชการ ตั้งแต่ระดับจังหวัดและส่วนกลาง โดยเมื่อมี 2564 ได้มีการประชุมร่วมกัน 11 ครั้ง และพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในเรื่องของค่าครองชีพ อาทิ การลดเงินสมทบประกันสังคม การช่วยเหลือพี่น้องแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โครงการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาทักษะเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้หรือค่าแรงที่สูงขึ้น และเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจและพยายามสร้างอาชีพ รวมทั้งให้ผู้ใช้แรงงานรวมกลุ่มพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มากขึ้น ในส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่ตลอดเวลา โดยในเรื่องของดอกเบี้ยที่แพงนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เข้าไปปราบปรามและดูแลในเรื่องนี้ อีกทั้งในส่วนของคุณค่าจ้าง นักเรียน นักศึกษา ที่มีหนี้เก่า ๆ รัฐบาลได้พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำเรียนสมาชิกให้ทราบอีกครั้ง

1.1.3. กระทู้ถาม โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ถาม นายกรัฐมนตรี

ปัญหาสินค้าแพงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากการแพร่ระบาดของโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียมานานหลายปี และเป็นโรคติดต่อไวรัสที่มีความรุนแรง ยังไม่สามารถรักษาได้นอกจากการทำลายซากและฝังกลบ

ส่งผลกระทบต่อให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรต้องปิดตัวลงไปจำนวนมาก โดยในปี 2561 มีการแพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2562 มีการแพร่ระบาดมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ ในปี 2564 มีการแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ปฏิเสธว่ามีการแพร่ระบาดโรค ASF ในประเทศมาโดยตลอด และอ้างว่าเป็นโรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) หรือโรคเพิร์ส โดยในช่วงปลายปี 2562 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงราย และในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดและมีสุกรทั่วประเทศล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลกลับไม่ยอมรับว่ามีการแพร่ระบาดของโรค ASF ทำให้สามารถส่งออกสุกรในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 300 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนรายใหญ่ที่มีกำลังในการส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังต่างประเทศ จึงเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่ นอกจากนี้ ในปี 2564 สุกรในประเทศไทยตายไปกว่าร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรในท้องตลาดพุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศ ผู้ค้ารายย่อยและรายกลางขาดทุน มีเพียงผู้ค้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเพียงร้อยละ 10 ทำให้ผู้ค้ารายใหญ่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถควบคุมราคาได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงขอทราบสาเหตุที่รัฐบาลปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค ASF จนทำให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้ค้ารายใหญ่ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเนื้อสุกรมีราคาแพงในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างไร รวมทั้งแนวทางการจัดการการกักตุนสินค้าและการเอาเปรียบเรื่องราคาของกลุ่มนายทุน และจะนำงบประมาณจากส่วนใดใช้ในการแก้ไขปัญหา

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ผลจากการตรวจหาเชื้อที่ทำให้สุกรตายจำนวนมากในปี 2562 พบว่าเป็นโรค PRRS หรือโรคเพิร์ส และไม่พบโรค ASF โดยรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดข้อเท็จจริงแต่อย่างใด สำหรับสาเหตุที่ทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมากนั้น ประกอบด้วย 3 โรค คือ โรค ASF โรค PRRS และโรคคอหิวตืดสุกร (Classical Swine Fever: CSF) ซึ่งมีอาการใกล้เคียงกัน โดยโรค PRRS และโรค CSF มีวัคซีนป้องกัน แต่โรค ASF ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ส่วนจำนวนผู้เลี้ยง ประกอบด้วย ผู้เลี้ยงรายย่อยจำนวน 186,000 ราย ครอบครองสุกรประมาณ 3 ล้านตัว ผู้เลี้ยงรายกลางจำนวน 3,000 ราย ครอบครองสุกรประมาณ 4 ล้านตัว และผู้เลี้ยงรายใหญ่จำนวน 200 ราย ครอบครองสุกรประมาณ 15 ล้านตัว จึงไม่ได้เป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยงรายใหญ่ แต่จำนวนการเลี้ยงสุกรส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของผู้เลี้ยงรายใหญ่ และยืนยันว่าจำนวนสุกรในระบบตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 ไม่ได้มีตัวเลขบ่งชี้ว่ามีสุกรหายไปจากระบบอย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 - ต้นเดือนมกราคม 2565 ราคาขายสุกรหน้าฟาร์มเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลต่อราคาขายในท้องตลาด สำหรับการดำเนินการแก้ไขการกักตุนเนื้อสุกรแช่แข็งนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยนำข้อมูลไปรายงานเพื่อรับทราบข้อมูลในวัตุการณ์ที่ 21 ธันวาคม 2565 และหาแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งหาแนวทางนำสุกรกลับเข้าสู่ระบบเพื่อทดแทนในส่วนที่หายไปโดยการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายย่อยในงบประมาณดำเนินการประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับประเด็นเรื่องงบประมาณนั้น จะขอรับไปกราบเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วยได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ และประชาชนคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวในเขต

อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะหมู่เกาะสิมิลัน จึงสอบถามถึงการตั้งระบบโควต้าเพื่อกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ตามวันที่กำหนด มีเกณฑ์กำหนด ผลสัมฤทธิ์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ลิดรอนกับการเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่ และจากการร้องเรียนพบว่า การให้โควต้ามักมีการตั้งบริษัทนอมินีต่างชาติ หรือบริษัทที่ไม่มีความเชี่ยวชาญมารับโควต้าและนำไปจำหน่ายต่อ โดยในกรณีนี้รัฐบาลได้ดำเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งสอบถามถึงแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสมดุล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ นั้น ได้มีการประชุมหารือกับนักวิชาการและคณาจารย์ในเรื่องเกณฑ์การกำหนดขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางทะเล โดยจะมีการพิจารณาศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนิเวศวิทยา โดยพิจารณาว่า การที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่นั้น ๆ จะก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งจะเกิดผลกระทบอย่างไรในปริมาณนักท่องเที่ยวแต่ละระดับ 2) ด้านกายภาพ โดยพิจารณาว่า พื้นที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนเท่าใดซึ่งจะแปรผันตามลักษณะหรือกิจกรรมของการท่องเที่ยว อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกก็มีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและเวลาที่จะลงไปเล่นในน้ำตก 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยพิจารณาว่า จำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดที่แต่ละพื้นที่สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะอยู่ที่จำนวนเท่าใด และ 4) ด้านจิตวิทยา โดยพิจารณาว่า นักท่องเที่ยวเดินทางไปแล้ว จะได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุก ความสุข และความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ส่วนผลสัมฤทธิ์ในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) การใช้ครีมกันแดดของนักท่องเที่ยวที่ต้องการดำน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพยายามกวดขันให้ใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2564 ห้ามนำครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปใช้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 2) การเหยียบย่ำและขีดเขียน การเก็บปะการัง การทำให้ปะการังเสื่อมโทรมหรือตาย 3) พื้นที่หาดทรายที่ไม่ได้รับรบกวนจะมีโครงสร้างของเม็ดทรายที่เหยียบไปแล้วหยุ ไม่อัดแน่น โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดให้แต่ละพื้นที่นั้นควรมีนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น อ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ในขณะนี้ได้มีการกำหนดว่า ณ ระยะเวลาหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวอยู่บนหาดได้ 375 คน และใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเพลิดเพลินกับบรรยากาศก่อนที่จะกลับไปและมีนักท่องเที่ยวชุดใหม่เข้ามา ซึ่งการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเองด้วยเช่นกันเพราะหากไม่มีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบในระยะยาว ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มีนโยบายว่า ก่อนที่จะมีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาหาประโยชน์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริษัทที่เป็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุดก่อน โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เข้มงวดในการตรวจสอบบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาขอโควตาหรือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องให้ความสำคัญกับบริษัทที่อยู่ในพื้นที่เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หากมีข้อมูลว่ามีบริษัทใดเป็นนอมินีหรือมีบริษัทต่างชาติเข้ามา ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทต่างชาติได้มีการดูแลและเผื่อระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้ดีกว่าคนไทยเสียอีก โดยมีความเข้มงวดและให้ความสำคัญในการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของไทยมากกว่าบริษัทของคนไทยบางบริษัทเสียอีก โดยขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการเผื่อระวังว่าบริษัทใดหรือเรือลำใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบต่าง ๆ และยังมีมาตรการให้แนวทางว่าเรือที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวดำน้ำนั้นจะต้องใช้เรือเล็กเข้าไปในจุดดำน้ำ ห้ามนำเรือใหญ่เข้าไป ซึ่งที่ผ่านมาเรือบางลำยังไม่ให้ความร่วมมือ ก็ได้มีการตักเตือนและเสียค่าปรับ 5,000 บาท หากมีการฝ่าฝืน

อีกเป็นครั้งที่ 2 จะปรับ 1 แส่นบาทและห้าหมื่นให้เข้ามาในเขตอุทยานประมาณ 30 วัน หากยังฝ่าฝืนอีก จะปรับเป็นหลักหลายแสนและห้าหมื่นเข้าเขตอุทยานอีกต่อไป สำหรับแนวทางที่จะทำให้การท่องเที่ยวอยู่ร่วมกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จากสถานการณ์โควิด-19 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศ ปิดอุทยานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทำให้เห็นว่าสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำมีความสุข กับธรรมชาติ เป็นโอกาสที่จะให้ธรรมชาติได้คืนสู่ปกติ และได้เห็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นหรือสัตว์หายากออกมา ปრაกฏตัวให้เห็นตลอดเวลา จึงเสนอให้เป็นแนวทางว่าจากนี้ไปในทุก ๆ ปี อุทยานแห่งชาติทั้งทางบก และทางทะเลจะต้องมีการปิดตัวลงอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสพักและอยู่ในพื้นที่ ของตนอย่างมีความสุข ซึ่งในการปิดอุทยานนั้นจะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการนโยบายพื้นที่อนุรักษ์ของ แต่ละอุทยานที่มีทั้งหน่วยราชการและพี่น้องประชาชนมาประชุมร่วมกันว่าจะปิดในช่วงเวลาใดและนานแค่ไหน เพื่อเป็นการรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ควบคู่กับการทำให้อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวยังคงดำเนินอยู่ได้ โดยในช่วงเวลาที่ปิดนี้จะให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมสถานที่ต่าง ๆ ในอุทยานของตนเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็มีการฝึกฝนและอบรม เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานของเจ้าหน้าที่

1.2.2 กระตุ้ถาม เรื่อง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนทางหลวง ท้องถิ่น โดย นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ถนนหลวงท้องถิ่นเริ่มจากถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่าน บ้านหนองปลาชีว - บ้านโนนไหล่ - บ้านเสียว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14 สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดิน 2085 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ขาดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นเส้นทางหลักของประชาชนอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ จึงขอสอบถามถึงวิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเบญจ ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับถนนทางหลวงท้องถิ่นดังกล่าว และหากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการ แก้ไขไม่มีงบประมาณ รัฐบาลจะสามารถอนุมัติงบกลางเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่หรือไม่

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย ให้ตอบกระตุ้ถามว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำนวยความสะดวกสุขของพี่น้อง ประชาชน กำกับดูแลการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น และกำกับกับดูแล สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานเองได้โดยมีงบประมาณ และเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และกรณีมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานได้ โดยอาศัยอำนาจของผู้บริหาร ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นที่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่น ส่วนถนนหลวงท้องถิ่นเริ่มจากถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านบ้านหนองปลาชีว - บ้านโนนไหล่ - บ้านเสียว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14 สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดิน 2085 ระยะทาง 6 กิโลเมตรนั้น อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้บรรจุโครงการแผนงานซ่อมแซม ถนนดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2566 แล้ว ด้วยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำบริการด้านสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนการกำหนดนโยบายและ การบริหารงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสามารถพิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวได้เอง หรือหากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงานงบประมาณได้โดยตรง สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมในเบื้องต้นแล้ว และเตรียมการขอใช้งบประมาณสำรองในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยต้องผ่านสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติต่อไป ส่วนถนนโครงข่ายในชนบทซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ได้ถนนที่มีคุณภาพนั้น เคยมีแนวคิดว่าจะถ่ายโอนให้กับกรมทางหลวงชนบทซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แต่มีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงฯ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง และขอให้จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามภารกิจสำคัญในช่วงบ่าย จึงขอสลักกระทู้ถามที่ 1.2.4 เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นมาถามต่อก่อน ซึ่งผู้ตั้งกระทู้ถามและรัฐมนตรีไม่ขัดข้อง

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดย นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตามที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก โดยกรุงเทพมหานครไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใด จึงขอสอบถามถึงการกำกับติดตามระบบป้องกันสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานคร และกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงมหาดไทยได้มีการกำกับติดตามให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าชดเชยหรือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ รวมทั้งมีนโยบายให้กรุงเทพมหานคร เร่งรัดติดตามให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณริมคลองบางกอกน้อยที่ยังไม่มีเขื่อนถาวร ตลอดจนเขื่อนเดิมที่มีการชำรุดเสียหาย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า เหตุการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นั้น กรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ำที่ปล่อยมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนหนึ่งกับน้ำทะเลหนุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของฝนที่ตกในกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบของกรุงเทพมหานครนั้นใช้ระบบปิดล้อมพื้นที่ โดยด้านเหนือมีคันคลองรังสิต ด้านตะวันออกมีคันคลองพระราชดำริ ด้านตะวันตกติดแม่น้ำเจ้าพระยามีเขื่อนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้น้ำภายนอกเข้ามา ซึ่งจะมีเพียงน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เราต้องบริหารจัดการระบายน้ำ ผ่านท่อระบายน้ำ คูคลองสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออ่าวไทย สำหรับในกรณีน้ำที่ปล่อยลงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยากับน้ำทะเลหนุนนั้น บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการสร้างเขื่อนที่ระดับ +2.80 เมตร ถึง 3.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งปกติแล้วจะสามารถรองรับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนและน้ำทะเลหนุนได้ อย่างไรก็ตาม น้ำที่ปล่อยมาจะต้องไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเราจะคุมไม่ให้มีการปล่อยมากเกินไป ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากจุดบางจุดที่เรายังไม่มีเขื่อนหรือที่เรียกว่าจุดฟันหลอในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี

เนื่องจากประชาชนไม่ให้สร้าง โดยจุดที่เป็นพื้นหลอดดังกล่าวทำให้มีน้ำรั่วเข้าไปในพื้นที่ โดยกรุงเทพมหานคร ได้วางกระสอบทรายชั่วคราวในระดับความสูง 2.30 – 2.80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจะมีการเปลี่ยนกระสอบในทุก ๆ 2 ปี รวมทั้งมีการตรวจสอบทุกปีก่อนช่วงฤดูน้ำหลาก สำหรับเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในวันดังกล่าวมีการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 2,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัญหาคือมีน้ำทะเลหนุน +1.33 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นการหนุนที่ค่อนข้างจะแรงมาก ประกอบกับมีการสัญจรของเรือทำให้มีคลื่นแรงมากอย่างผิดปกติ ทำให้เขื่อนพื้นหลอดทั้งหลายไม่สามารถรองรับน้ำได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 จุด ใน 8 เขต ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกซึ่งสามารถทำให้น้ำแห้งได้ภายใน 1 – 3 ชั่วโมง ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการ อาทิ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 2,000 บาท หากรักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน 4,000 บาท ต่อคน ค่าเช่าบ้าน ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน เงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท ค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาท นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนถุงยังชีพ คริวเคลื่อนที่ คริวสนาม การให้บริการตรวจสอบสภาพหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยได้ช่วยเหลือ 131 ครอบครัวในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดย นายมานพ ศิริภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ พัฒนาการศึกษาระดับเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม และหนึ่งในกรอบนโยบายปี 2564 คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พบว่ายังมีเด็กในกว่า 700 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศที่ยังขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ จากการสำรวจของ สพฐ. เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 พบว่ามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตป่าสงวน จำนวน 14 โรงเรียน ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 291 โรงเรียน ประสพปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 415 โรงเรียน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นคำถามสำคัญว่า เราจะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร ในเมื่อปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการแสวงหาความรู้เหล่านี้ยังไม่ทั่วถึง จึงสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เคยมีการเสนอแนะและอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการทำงานแบบบูรณาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการขยายเขตการติดตั้งและปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ป่า ตลอดจนกรอบเวลาในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียน ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 676 แห่ง โดยเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน 17 แห่ง สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดระบบไฟฟ้า 3 มิติประกอบด้วย โรงเรียนที่อยู่ในเขตการติดตั้งเสาไฟฟ้า โรงเรียนที่ใช้อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์

และโรงเรียนที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้
 ทั้งนี้ สพฐ. ได้แก้ปัญหาและวางแนวทางอย่างยั่งยืนโดยการจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์และจัดหาอุปกรณ์
 โซลาร์เซลล์ หากมีการชำรุดสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการซ่อมแซมได้ และในส่วนของโรงเรียน
 อื่น ๆ สามารถประสานเพื่อรับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับ
 โรงเรียนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดในด้านการประสานงานและสนับสนุนให้มี
 การเดินสายไฟพาดผ่านและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ สำหรับการแก้ปัญหานี้ สพฐ. มีการกระจายอำนาจ
 ให้เขตพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
 อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ต สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนทุกแห่ง
 ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม ในระบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ สพฐ. ได้ประสานงาน
 ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และพัฒนา
 ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้น ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ก็แก้ปัญหาโดยใช้
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทน สำหรับประเด็นนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษานั้น มีการลงนามในบันทึก
 ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 12 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดจากระบบ
 การศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบ โดยในปัจจุบันสามารถกลับมาได้ร้อยละ 50 ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาที่อยู่
 ในพื้นที่ห่างไกลและมีฐานะยากจนนั้น ได้มีการจัดหาที่อยู่ให้ฟรี เรียนฟรี และกินฟรี นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี
 มาตรการเยียวยาให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการลดภาระให้กับครูผู้สอน
 และนักเรียน ทั้งนี้ หากพบนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาสามารถรายงานมาได้ทางแอปพลิเคชัน
 “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละบุคคล

**1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาเขตพื้นที่กรมประมงใน
 เขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484** โดย นายอภิชาติ ตีรสวัสดิ์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้
 จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปในครั้งถัดไป

**1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างฝายชลประทานขนาดเล็ก ฝายห้วยโพธิ์
 หมู่ที่ 2 บ้านโคกก่อง ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง**
 โดย นางจุฑาทิพย์ มนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง
 กระทู้ถาม ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่กรมชลประทาน มีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน
 ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของเกษตรกร เนื่องจากฝายชลประทาน ฝายห้วยโพธิ์ เป็นแหล่งน้ำให้ประชาชน
 ได้บริโภค อุปโภค และเพาะปลูกทางการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้มาเป็น
 เวลา 1 ปีแล้ว ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำใช้ จึงได้มีการดำเนินการเสนอให้สร้างฝายใหม่ โดยแผนการสร้าง
 ฝายใหม่ได้เข้าแผนการจังหวัดแล้ว และกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล
 หนองนกเขียน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 แต่องค์กรส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณดำเนินการดังกล่าว
 จึงขอสอบถามถึงการดำเนินการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ฝ่ายห้วยโพธิ์ เป็นฝ่ายที่กรมชลประทานสร้างกั้นลำน้ำห้วยโพธิ์ที่ยาวประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร เป็นร่องน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาที่อยู่ด้านบนและส่งน้ำมายังแม่น้ำลำปาว สร้างด้วยคันดินกว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร สูง 6.50 เมตร สร้างมาตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน โดยเมื่อปี 2563 ฝ่ายห้วยโพธิ์เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนไม่มีงบประมาณซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานรับทราบปัญหาและได้ไปตรวจสอบสถานที่จริงแล้ว โดยสิ่งที่สามารถดำเนินการได้คือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนจะต้องจำหน่ายทรัพย์สินหรือรื้อถอนเสียก่อน กรมชลประทานจึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้ใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะสร้างเป็น 6 ช่องระบายน้ำ ช่องละประมาณ 4 เมตร และจะขยายเป็นถนนใหญ่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้จะใช้งบประมาณให้ในปี 2567 งบประมาณจำนวน 25 ล้านบาท

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การคัดค้านการกำหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงละหาน โดย นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกบึงกลาง บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล เชียงสือ อำเภอนาแก จังหวัดสกลนคร โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงถนนเพื่อใช้สัญจรขึ้นไปยังสำนักสงฆ์ ถ้ำผาจันทร์ ตำบลเต่างอย อำเภอนาแก จังหวัดสกลนคร ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามข้อเท็จจริงของนายคณากร เพียรชนะ โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง การแยกขยะติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการป้องกันการรับเชื้อจากโรคดังกล่าวของผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะ โดย นายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมในการนำระเบียบวาระที่ (3) รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 7.4 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก ระเบียบวาระที่ 7.6 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ระเบียบวาระที่ 7.10 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมการ

การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ระเบียบวาระที่ 7.8 คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน 2 เรื่อง และระเบียบวาระที่ 7.12 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพิระวิทย์ เรื่องลือตลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม ไม่ขัดข้อง

(3) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

ที่ประชุมให้การรับรอง

7.4 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวสายใจ พรหมเดเวช) โดยที่ประชุมเสนอ นางสาววรรณวี ตะล่อมสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล แทนตำแหน่งที่ว่างลง

7.6 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายอิสสระ สมชัย) โดยที่ประชุมเสนอ นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

7.10 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายสิระ เจนจาคะ) ที่ประชุมเสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

7.8 คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน 2 เรื่อง
(1) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565
(2) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิก โรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ประชุมเห็นชอบ

7.12 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียนจริยธรรมนายพิระวิทย์ เรื่องลือตลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565

ที่ประชุมเห็นชอบ

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา

(1) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จำนวน 2 ฉบับ

(1.1) ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

(1.2) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(2) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ

(3) รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562
ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการติดตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

ตามที่ได้ส่งญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ไปเพื่อดำเนินการนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมการและคณะกรรมการขยายระยะเวลาการศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (2) จำนวน 7 คณะ

(1) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565

(2) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565

(3) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565

(4) คณะกรรมการการศึกษา ขอย้ายระยะเวลาการศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565

(5) คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565

(6) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565

(7) คณะกรรมาธิการการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565

ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาธิการตามระเบียบวาระที่ 7.5 7.7 และ 7.8 (1) ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาตามระเบียบวาระที่ 2 (1) (3) และ (4) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (2) แล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณาอีก จึงเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระที่ 7.5 7.7 และ 7.8 (1) ออกจากระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

2.4 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยผู้แทนของหน่วยงานติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการชี้แจงออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

2.5 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยผู้แทนของหน่วยงานอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงออกไปก่อน

2.6 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2564 และรายละเอียดในโครงสร้างอัตราค่าจ้าง แม้จำนวนพนักงานประจำและสัญญาจ้างจะไม่ได้มากไปกว่าปี 2563 แต่ในด้านค่าใช้จ่ายกลับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงตั้งข้อสังเกตต่อยุทธศาสตร์และวิธีการบริหารงานขององค์กร สำหรับการบริหารปัจจัยความเสี่ยงซึ่งไม่อาจวางใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั้น การวางแผนรองรับในเรื่องของผลกระทบต่อกิจการมีการวางแผนการป้องกันอย่างไร ส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินการหรืองบดุลต่าง ๆ มีประเด็นเรื่องการฟ้องร้องหรือไม่ เนื่องจากมีการฟ้องคดีต่อธนาคารและต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงถึงห้าพันกว่าล้านบาท จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต นอกจากนี้มีแผนการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 อย่างไร สำหรับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ และควรมีมาตรการดูแลทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะภาคธุรกิจรายย่อย หรือ SMEs แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยการออกพระราชกำหนด อยากรู้ก็ตาม มาตรการทางการเงินเหล่านี้กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมาตรการเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า แต่กลับมีผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อ soft loan เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ถูกทอดทิ้ง ในส่วน SMEs Bank ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐควรมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการทันทานอำนาจของธนาคารพาณิชย์ จึงตั้งข้อสังเกตถึงนโยบายของ SMEs Bank ในปี 2565 จะเพิ่มบทบาทอย่างไรในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงฐานะทางการเงินของ SMEs Bank ที่ขาดสภาพคล่อง มีรายได้ติดลบตั้งแต่ปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19

นายโมกุล โปษยะพิสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และภาคการเงินเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทาง ธพว. ได้มีการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดในช่วงโควิด-19 และสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนยอดเบิกจ่ายสินเชื่อในปี 2562 จำนวน 38,000 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 42,000 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 49,000 ล้านบาท โดยพยายามกระจายเม็ดเงินไปยังผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด และบริหารจัดการให้มีหนี้เสียลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว ยังให้องค์ความรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยในช่วงปี 2564 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการประมาณ 20,000 กว่าราย และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับจากปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการสำรองเงินสำหรับตราสารหนี้ และพยายามคงอัตราการจ้างงานไว้คงเดิมโดยเพิ่มศักยภาพให้พนักงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2565 จะดำเนินการตามแนวทางที่ดำเนินการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

2.7 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ หลักการและความคุ้มค่าของกองทุน โดยการเพิ่มสมาชิก ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดค่านิยมองค์ความรู้เรื่องการออม จึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์จำนวนมากเพื่อให้ประชาชนสนใจมาออมเงินและเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนำเงินจากกองทุนไปลงทุนกับภาคเอกชน ผู้ที่ได้ประโยชน์จากกองทุนนี้ที่แท้จริงคือประชาชนหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ การที่รัฐบาลตั้ง กอช. ขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน จึงมีความกังวลว่าระบบที่กำลังดำเนินการในขณะนี้จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ รัฐบาลจึงต้องมีการจัดระบบและกำหนดนโยบายการส่งเสริมการออมไว้ใช้ในยามชราอย่างชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงอีกหลายด้าน โดยเฉพาะระบบประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยตั้งข้อสังเกตว่า กอช. มีนโยบายด้านการออมซ้ำซ้อนกับกองทุนประกันสังคม และจะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนในการจ่ายเงินให้กับทั้งสองกองทุนหรือไม่ นอกจากนี้ตัวแทนของ กอช. ในระดับหมู่บ้านนั้น มีการสร้างองค์ความรู้หรือปลูกฝังค่านิยมด้านการออมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้าง

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ชี้แจงว่า กอช. เป็นเสมือนกองทุน กบข. ของภาคราชการ และเป็นการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยในช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาท ต่อปี ช่วงอายุ 30 – 50 ปี รัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้ร้อยละ 80 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาท ต่อปี ช่วงอายุ 50 – 60 ปี รัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้ร้อยละ 100 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อปี ส่วนสาเหตุที่ในปี 2562 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในเชิงนโยบายให้อย่างน้อยผู้ใหญ่บ้านและกำนันต้องเข้าร่วมกองทุน และให้ผู้นำชุมชนช่วยหาสมาชิกเข้าร่วมกองทุนและพยายามทำความเข้าใจและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินซึ่งเป็นหลักการเดียวกับ กอช. ในระดับหมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเงินดำเนินการในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคลังจังหวัด รวมถึงธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง

ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อให้เข้าถึงภาคประชาชนให้มากที่สุดควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกองทุนประกันสังคม โดยในช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อการฉุกเฉิน ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดูแลสมาชิกมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและทำความเข้าใจว่ากองทุนเพื่อการชราภาพ มีความจำเป็นอย่างไร เป็นการเตรียมตัวและสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมตัวให้สามารถดำเนิน ชีวิตหลังอายุ 60 ปี ได้โดยไม่เดือดร้อน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง การปกปิดการระบาดของโรคโควิด-19 สุกอร์ของรัฐบาลจนส่งผลกระทบต่อให้ราคาสุกอร์สูงขึ้น รวมทั้งสินค้าอื่นขยับตาม เป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้ และขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งผลของการปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะ นำให้รัฐบาลไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยให้สภาพิจารณา เป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 54 (1) ทั้งนี้ เนื่องจากมีญัตติด้วยวาจาที่ยังไม่ได้บรรจุ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งเป็นเรื่องในทำนองเดียวกัน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการ วิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แอฟริกาในสุกอร์และศึกษาแนวทางช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น จึงจะนำมาพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุม เห็นชอบ

สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้นำเสนอญัตติว่า โรคโควิด-19 แอฟริกาในสุกอร์ หรือ ASF เกิดมาเป็น ร้อยปีแล้วแต่ในประเทศอื่นไม่มีปัญหาเพราะมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ซึ่งโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มี ยารักษา แต่ในปี 2561 โรคนี้ได้อุบัติขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาในทวีปเอเชียทั้งหมด โดยขณะนี้โรคดังกล่าวได้กระจายไปใน 34 ประเทศ และทุกประเทศต่างยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเกิดโรคระบาด นี้ขึ้นจริง แต่ในประเทศไทยได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งการปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็กเสียหายและผู้ประกอบการฟาร์มรายใหญ่ได้ผลประโยชน์และร่ำรวยมหาศาล ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยผ่านกลุ่มนักวิชาการเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกอร์และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ล้วนแต่ชี้ชัดว่าการแพร่ระบาดของโรค ASF ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้โดยไม่แจ้งปัญหาการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ให้สาธารณชนได้รับทราบ แม้ว่าการมปศุสัตว์จะออกมายอมรับในท้ายที่สุดว่าพบเชื้อโรคดังกล่าวภายในประเทศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 แต่ความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดได้เกิดเป็นวงกว้างแล้ว ทั้งในเรื่อง การกำจัดสุกอร์กว่า 3 ล้านตัวหรือร้อยละ 15 ของจำนวนสุกอร์ที่เลี้ยงในประเทศจนทำให้ราคาขายปลีกเนื้อสุกอร์ ในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับตลาดโลก ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นที่ได้ปรับราคาสูงขึ้น อาทิ น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร สาธารณะในกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ค่าครองชีพโดยรวมสูงขึ้นส่งผลให้การดำรงชีวิตของพี่น้อง ประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง โดยตรงกับประโยชน์สำคัญของประเทศ กระทั่งต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แอฟริกาในสุกอร์ และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของกระทรวงพาณิชย์เมื่อเทียบกับในท้องตลาดมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ภายในระยะเวลา 1 ปี มีการขยับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิ ราคาสุกอร์ของกระทรวงพาณิชย์สูงขึ้น

ร้อยละ 40 ราคาในตลาดสดสูงขึ้นร้อยละ 42 และราคาใน Hypermarket สูงขึ้นถึงร้อยละ 55 ราคาไก่ของกระทรวงพาณิชย์สูงขึ้นร้อยละ 17 ราคาในตลาดสดสูงขึ้นร้อยละ 42 และราคาใน Hypermarket สูงขึ้นถึงร้อยละ 58 จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมราคาไก่จึงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับสุกร ทั้งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดแต่อย่างใด และเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน ดังนั้น การแก้ปัญหาในระยะสั้นคือการกำกับดูแลราคาสินค้าต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกตลาดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน ตลอดจนต้องการปรับโครงสร้างภาษีการนำเข้าวัตถุดิบในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดภาระให้น้อยที่สุดให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังต้องเร่งชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งจับกุมผู้ที่ฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขยับสูงขึ้นจนมากเกินไป ส่วนในระยะยาวนั้นควรมีการวางแผนและกำหนดจำนวนการเก็บสุกรในท้องถิ่นไม่ให้มากเกินไป ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปล่อยเนื้อสุกรแช่แข็งออกมาสู่ท้องตลาด และรัฐบาลต้องเร่งนำแม่พันธุ์สุกรให้เกษตรกรรายย่อยและขนาดกลางนำไปเลี้ยงเพื่อทำให้สุกรในระบบมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งกรมปศุสัตว์ต้องเข้าไปกำกับดูแลการแพร่ระบาดและสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของลูกสุกร และเร่งเข้าไปดูแลในเรื่องสินเชื่อด้วยเงื่อนไขพิเศษทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล และเมื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญแล้วเรื่องแรกที่ทุกคนต้องการให้เกิดขึ้นคือการเยียวยาช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลือเยียวยานั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชนซึ่งข้าราชการเองก็มีความกังวล หากหลักฐานไม่ละเอียดมากพอก็ไม่กล้าจ่ายเงินให้ และในบางจังหวัดต้องกลับไปทำงบประมาณใหม่หลายครั้ง อีกทั้งยังมีขั้นตอนในการดำเนินการมาก ทั้งนี้ เห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเพื่อจะได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

จากนั้นสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ส่งผลของการปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาดำเนินการ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 25 คน กำหนดเวลาพิจารณา 60 วัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมในเวลา 20.48 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 20.48 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร